

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนของการคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ของการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และประกาศ
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ
ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น.
ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาใน
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ศสส. ๑ ชั้น ๗ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้

๑. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
๓. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ